

Số: 54 /BC-STC

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

Về việc báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg
ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 245/TTr-PCTN ngày 27/3/2020 của Thanh tra Tỉnh
V/v tổ chức sơ kết và báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg
ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Tài chính báo cáo như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Khái quát tổ chức bộ máy trong phạm vi lãnh đạo, quản lý và việc phân
công trách nhiệm lãnh đạo, quản lý công tác PCTN.

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham
mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài
chính; ngân sách nhà nước; phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài
sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh
nghiệp; kế toán; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy
định của pháp luật.

Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hành công
vụ; triển khai quán triệt các quy định về PCTN nâng cao nhận thức và ý thức
chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức..

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý thông tin, tố cáo tham nhũng và báo cáo về công
tác PCTN; đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ đầy đủ để đảm bảo yêu cầu
công tác.

2. Những đặc điểm nổi bật tác động, ảnh hưởng đến hoạt động lãnh đạo,
chỉ đạo, quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg.

Do cán bộ công chức, viên chức Sở Tài chính có nhận thức đúng đắn về
tầm quan trọng của Chỉ thị 10/CT-TTg, nên chấp hành tốt các quy định của pháp
luật về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của
Lãnh đạo Sở, tránh tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh
nghiệp trong giải quyết công việc.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 10/CT-TTg

1. Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện: Nêu rõ thời gian triển
khai, cấp độ được triển khai.

Thông qua các cuộc họp báo cơ quan hàng tháng, họp lệ chi bộ và họp lệ
các phòng đã tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống tham nhũng theo
Kế hoạch PCTN của UBND tỉnh và của Sở Tài chính đã ban hành; Năm 2019

tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai Luật PCTN năm 2018. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tất cả cán bộ, công chức, viên chức cơ quan tiếp tục đổi mới phong cách làm việc, xử lý công việc sao cho nhanh gọn, đến nơi đến chốn, không gây phiền hà, sách nhiễu và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, không vụ lợi.

2. Việc ban hành văn bản đề lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg: nêu số, ngày tháng ban hành văn bản; trích yếu nội dung.

Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 1727/KH-STC ngày 09 tháng 8 năm 2019 Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng và Trung tâm trực thuộc Sở được giao nhiệm vụ phải chủ động triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Việc rà soát nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm, kết quả rà soát; giải pháp phòng ngừa tham nhũng sau khi rà soát: nêu đơn vị, vị trí có nguy cơ; giải pháp phòng ngừa...

Tất cả công chức, viên chức Phòng nghiệp vụ và Trung tâm Dịch vụ Tài chính thuộc Sở đều có nguy cơ tham nhũng, do đó hàng năm Sở có kế hoạch chuyển đổi một số vị trí và năm 2019 đã chuyển đổi vị trí như: Chánh Văn phòng sang vị trí Trưởng phòng TCDN, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tài chính sang vị trí Chánh văn phòng, Trưởng phòng TCDN sang vị trí Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tài chính và Phó Trưởng phòng TKTH sang vị trí Phó Trưởng phòng QLG & Công sản.

4. Việc lập, công khai đường dây nóng, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu: địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ hộp thư, quy chế tiếp nhận, xử lý đường dây nóng...

Để công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành và phản ánh, kiến nghị về tinh thần, thái độ thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức Sở Tài chính qua số điện thoại, đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh gồm:

- Công chức tiếp nhận trực tiếp thông tin phản ánh của người dân là ông Nguyễn Thành Phương, Chánh Văn phòng Sở Tài chính Đồng Tháp, điện thoại 0918.426.661, số điện thoại Văn phòng Sở 0277.3851241 hoặc 0277.3853128.

- Trang Thông tin điện tử Sở Tài chính: <http://stc.dongthap.gov.vn> mục "Bạn đọc hỏi - Cơ quan chức năng trả lời" hoặc qua hộp thư điện tử stc@dongthap.gov.vn

5. Việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân; công khai thời gian, địa điểm tiếp dân: số buổi tiếp công dân trong kỳ báo cáo, số buổi tiếp công dân được đăng lịch trên cổng thông tin điện tử; tổng số đơn thuộc thẩm quyền phải giải quyết, số đơn đã giải quyết, số đơn chưa giải quyết, lý do.

Công tác tiếp công dân: Sở Tài chính có phân công công chức phụ trách công tác tiếp dân đến khiếu nại, tố cáo. Trong kỳ báo cáo có 01 công dân đến khiếu nại yêu cầu trả nợ dân trong kỳ kháng chiến, đã tiếp nhận và giải quyết theo quy định. Công khai thời gian, địa điểm tiếp dân tại phòng tiếp dân Sở Tài chính và trên công thông tin điện tử của Sở.

Tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân: Từ ngày 22/4/2019 đến 29/02/2020 phát sinh 03 đơn khiếu nại, đã trả lời khiếu nại theo quy định 01 đơn, lưu theo dõi 02 đơn do gửi nhiều nơi. Tất cả các đơn này không liên qua đến cán bộ, công chức, viên chức những nhiều, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

6. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước; tại những nơi thường xuyên tiếp xúc giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại (như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến...): tên cơ quan áp dụng, loại hình áp dụng.

Tại đơn vị chưa trang bị ứng dụng công nghệ thông tin như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến ...

7. Việc nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc: phương pháp tiến hành, các giải pháp cụ thể.

Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Trong tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

8. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn.

Thực hiện Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Quyết định số 10/QĐ-STC ngày 08/01/2014 và Quyết định số 62/QĐ-STC ngày 02/5/2018 của Giám đốc Sở Tài chính về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; thời gian giải quyết công việc và lề lối làm việc trong xử lý công việc hành chính của cơ quan.

9. Việc xử lý vi phạm và trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi những nhiều, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Trong năm 2019 tại đơn vị chưa có cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi những nhiều, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp nên không có xử lý vi phạm và trách nhiệm đối với người đứng đầu.

10. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong triển khai thực hiện thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg:

Trong thanh tra: rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra tránh tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với doanh nghiệp.

Từ ngày 22/4/2019 đến 29/02/2020 không có phát sinh đơn liên qua đến cán bộ, công chức, viên chức những nhiều, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc nên không có kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.

- Đánh giá hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc: Chưa phát sinh trường hợp những nhiều, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh của các đơn vị, doanh nghiệp và người dân có khiếu nại.

III. ĐÁNH GIÁ, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC: TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC; NGUYÊN NHÂN

Không có

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

1. Về thể chế, hành lang pháp lý, chính sách.

Không có

2. Về cơ chế điều hành, quản trị, phối hợp, nhân sự, trang thiết bị.

Không có

3. Các nội dung khác.

Không có

V. CÁC PHỤ LỤC CHI TIẾT KÈM THEO BÁO CÁO

- Phụ lục 1: một số kết quả chủ yếu trong việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg.

- Phụ lục 4: tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn.

Nơi nhận:

-Thanh tra Tỉnh;

-Lưu VT, TTr.



GIÁM ĐỐC

Ngô Hồng Chiêu

MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 10/CT-TTg

(Kỳ báo cáo từ ngày 22/4/2019 đến 29/02/2020)

TT	NỘI DUNG	ĐV TÍNH	SỐ LIỆU
A	CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT		
1	Số văn bản chỉ đạo ban hành để thực hiện Chỉ thị	Văn bản	1
B	TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, QUẢN TRIỆT		
2	Số lượt cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tham gia tập huấn	Lượt người	64
3	Số lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật thực hiện Chỉ thị	Lớp	1
c	CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỈ THỊ		
4	Kết quả rà soát nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm	Người	0
5	Số lượng đơn vị công khai số điện thoại đường dây nóng	Cơ quan	1
6	Số lượng đơn vị công khai địa chỉ hộp thư điện tử	Cơ quan	1
7	Số lượng đơn vị công khai thời gian, địa điểm tiếp dân	Cơ quan	1
8	Số lượng đơn vị giám sát bằng công nghệ hiện đại ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến	Cơ quan	0
9	Số lượng đơn vị đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp	Cơ quan	1
10	Số người vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn	Lượt người	0
11	Số cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính	Cuộc	0
12	Số người vi phạm việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính	Người	0
13	Số người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm	Người	0
14	Số người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm	Người	0
15	Số người đứng đầu đã bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm	Người	0

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GÂY PHIÊN
HÀ, NHỮNG NHIỄU**

(Kỳ báo cáo từ 22/4/2019 đến 29/02/2020)

TT	Tên vụ	Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị xảy ra sự việc	Cơ quan thụ lý, giải quyết vụ việc	Tóm tắt nội dung vụ việc và kết quả xử lý vi phạm
1	0			
2				

